

คู่มือออนไลน์

(3 กุมภาพันธ์ 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

พาดหัว – การเงินที่อาจจะเสียหายได้จากความใจใหญ่ใจโต กล้าได้กล้าเสีย

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า วิลาวรรณ เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2510 เวลา 20.44 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คำถามแรก การงานเป็นอย่างไรบ้าง

เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะกว้าง ผมจึงไม่สามารถตอบคำถามแบบจำเพาะเจาะจงลงไปได้มากนัก แต่ก็พอจะเห็นได้ว่า ในช่วงประมาณ 3 ปีที่แล้ว คุณน่าจะมีปัญหาความกดดันเรื่องงานอยู่มากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้านาย หรือ ผู้ให้การสนับสนุนคุณ

ในช่วงเวลาประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา ผมไม่แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนที่ทำงาน หรือ เปลี่ยนแผนก หรือ หน่วยงานในที่ทำงาน หรือ เปลี่ยนสายงานการรับผิดชอบไปบ้างหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง ก็แสดงว่าคุณได้รับผลกระทบของดวงดาวตามดวงชะตาของคุณไปเรียบร้อยแล้ว

อันที่จริง เรื่องงานของคุณก็ไม่ได้เลวร้าย เพียงแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ และช่วงนี้ คุณอาจจะมีการริเริ่มงานอะไรใหม่ๆเข้ามา แต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง

คำถามที่สอง มีโอกาสจะได้บ้านใหม่หรือไม่

ผมไม่แน่ใจในความหมายที่แท้จริงของคำถามของคุณว่า คุณไม่เคยมีบ้านมาก่อนและกำลังคิดจะหาซื้อบ้านหลังแรกของตัวเอง หรือ คุณมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แล้ว และกำลังคิดจะหาซื้อบ้านหลังที่สอง

เพราะในพื้นที่ชะตาเดิมของคุณบอกว่า คุณจะมีบ้านแน่นอน แต่อาจจะทำให้คุณต้องมีหนี้สินในระยะยาว หรือ คุณอาจจะต้องจุนเจือครอบครัวเดิมของคุณจนทำให้คุณต้องเป็นหนี้เป็นสินก็ได้

ต่อคำถามของคุณในเรื่องบ้าน ไม่ว่าคุณจะมีบ้านมาแล้วหรือไม่ก็ตาม หากคุณมีความต้องการจะหาซื้อบ้าน ก็มีโอกาสมากที่จะเป็นไปได้ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2565

หากจะหาซื้อบ้าน ก็ควรจะใช้ช่วงเวลานี้จะดีที่สุดครับ

คำถามสุดท้าย ดวงการเงินเป็นอย่างไร

พื้นที่ขาดเดิมของคุณในเรื่องการเงินมีทั้งดี และ เสีย

การเงินของคุณไม่ใช่ดวงชะตาของคนไม่มีเงิน หรือ ยากไร้ สิ้นไร้ไม้ตอก แต่เนื่องจากว่า คุณเป็นคนใจใหญ่ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย เก็บเงินไม่ค่อยเก่ง เงินทองจึงมีทางออกของมัน

ประเภทหาได้มาก แต่ก็มีทางออกมากเช่นกัน

สิ่งที่คุณวิลาวัณณ์ จะต้องระมัดระวังก็คือ บางครั้งการเงินของคุณอาจจะเสียหาย หรือ ไหลออกอย่างไม่คาดคิด หรือ เสียเงินเพราะความประมาทเดินเล่อ

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะความใจใหญ่ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสียของคุณนั่นเอง

หวังว่าผมคงจะตอบคำถามที่คุณอยากรู้ได้ในะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณวิลาวัณณ์ ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ ศศิธร ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

